

# CHƯƠNG 15

## LỜI HỨA VÀ GIAO ƯỚC CỦA THIÊN CHÚA

*1. Thiên Chúa hứa cho Áp-ram trở thành tổ phụ của một dân đông như sao trên trời.*

*<sup>1</sup>Sau các việc đó, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.”*



**God's Covenant with Abram.**

Gen. 15: 5-18.

**"And he believed in the Lord;  
and he counted it to him for righteousness."**

Gen. 15: 6.

<sup>2</sup>Ông Áp-ram thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” <sup>3</sup>Ông Áp-ram thưa: “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi, và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” <sup>4</sup>Và đây có lời ĐỨC CHÚA phán với ông rằng: “Kẻ đó sẽ không thừa kế người, nhưng một kẻ do chính người sinh ra mới thừa kế người.”

<sup>5</sup> Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngược mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” <sup>6</sup> Ông tin ĐỨC CHÚA, và vì thế, ĐỨC CHÚA kể ông là người công chính.





# 1. Lời hứa của Thiên Chúa.

- Qua trình thuật của chương 15 này, Thiên Chúa nhắc lại lời Người đã hứa trước kia (St 12,2-7; 13,14-16) : Sẽ ban cho Ap-ram một người con do chính ông và bà Xa-rai sinh ra để nối dõi và thừa kế tài sản của ông. Lần này lời hứa được bảo đảm cách long trọng bằng một Minh Ước.



## God's Covenant with Abram.

Gen. 15: 5-18.

"And he believed in the Lord:  
and he counted it to him for righteousness."

Gen. 15: 6.

Ông Abraham hoàn toàn tin nhiệm và phó thác vào Thiên Chúa, cho dù lời hứa này, theo lẽ tự nhiên xem ra không thể thực hiện được vì cả hai ông bà đều đã già nua. Vì niềm tin tuyệt đối vào lời Chúa này mà Chúa đã kể ông là người công chính. “Người Công Chính” hay “Sự Công Chính” tiên vàn không phải là nhân đức luân lý nhưng chính là thái độ thuận theo thánh ý của Thiên Chúa. Do đó, người công chính là người đã đáp ứng trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng Thiên Chúa đã ủy thác và được Thiên Chúa đón nhận như than hữu của Chúa.



## God's Covenant with Abram.

Gen. 15: 5-18.

"And he believed in the Lord;  
and he counted it to him for righteousness."

Gen. 15: 6.

- ❖ Tin tức là chấp nhận, chuẩn thuận những gì Chúa hứa và phán là chắc chắn, đích thực không sai lầm.
- ❖ Ông không chỉ tin mà còn hoàn toàn tin phục: sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì Chúa muốn và sai bảo.
- ❖ “Người Công Chính” không phải là nhân đức luân lý cho bằng là thái độ thuận theo thánh ý của Thiên Chúa.

<sup>7</sup>Người phán với ông: “Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi thành Ua của người Can-đê, để ban cho ngươi đất này làm sở hữu.” <sup>8</sup>Ông thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA, làm sao mà biết là con sẽ được đất này làm sở hữu?” <sup>9</sup>Người phán với ông: “Đi kiếm cho Ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi, một con cừu đực ba tuổi, một chim gáy và một bò câu non.” <sup>10</sup>Ông kiếm cho Người tất cả những con vật ấy, xẻ đôi ra, và đặt nửa này đối diện với nửa kia; còn chim thì ông không xẻ. <sup>11</sup>Mãnh cầm sà xuống trên các con vật bị giết, nhưng ông Áp-ram đuổi chúng đi.



## 2. Thiên Chúa thiết lập giao ước với Áp-ram.

➤ Những tế vật được dùng cho giao ước:

❖ Một con bò cái 3 tuổi

❖ Một con dê cái 3 tuổi

❖ Một con cừu đực 3 tuổi

❖ Một con chim gáy

❖ Một con bò cái non

- Xẻ làm đôi.

- Đặt nửa này đối diện nửa kia.

*<sup>12</sup>Lúc mặt trời gần lặn, thì một giấc ngủ mê ập xuống trên ông Áp-ram ; một nỗi kinh hoàng, một bóng tối dày đặc bồng ập xuống trên ông. <sup>13</sup>Người phán với ông : “Người phải biết rằng : dòng dõi người sẽ <sup>o</sup>trú ngụ trong một đất không phải của chúng. Chúng sẽ làm tôi người ta và người ta sẽ hành hạ chúng <sup>o</sup>bốn trăm năm <sup>k</sup>. <sup>14</sup>Nhưng Ta sẽ xét xử dân tộc chúng phải làm tôi, và sau đó chúng sẽ ra đi với nhiều tài sản. <sup>15</sup>Còn người sẽ về với cha ông người bình an, và sẽ được chôn cất sau khi hưởng tuổi già hạnh phúc. <sup>16</sup>Đến đời thứ bốn, chúng sẽ trở về đây, vì sự gian ác của người E-mô-ri chưa đủ mức <sup>l</sup>.”*

➤ Lúc mặt trời gần lặn, Áp-ram ngủ mê và nghe được tiếng Chúa phán.

❖ Dòng dõi Áp-ram sẽ phải trú ngụ nơi đất khách quê người, sẽ phải làm tôi mọi và sẽ bị hành hạ 400 năm.

❖ Sau đó Thiên Chúa sẽ đưa họ ra khỏi đất nô lệ cùng với nhiều tài sản.

❖ Áp-ram sẽ chết an bình trong tuổi già, sẽ được chôn cất nơi đất hứa.

*17* Khi mặt trời đã lặn và màn đêm bao phủ, thì bỗng có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. *18* Hôm đó, ĐỨC CHÚA lập giao ước với ông Áp-ram như sau: “Ta ban cho dòng dõi người đất này, từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát, *19* đất của những người Kê-ni, Cơ-nát, Cát-môn, *20* Khét, Pơ-rít-di, Ra-pha, *21* E-mô-ri, Ca-na-an, Ghia-ga-si và Giơ-vút .”

➤ Lúc đêm về:

❖ Có một lò nghi ngút khói và một ngọn đuốc cháy rực đi qua giữa các con vật đã bị xẻ đôi. Lò, khói và lửa tượng trưng cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa hạ cố, thích nghi với nghi thức ký kết giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Thật ra, qua đoạn trình thuật, chỉ một mình Thiên Chúa đã đi qua giữa hai phần lễ vật đã xẻ đôi ra.

- Điều này ngụ ý rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng chủ động đưa ra lời hứa với Abraham và chính Thiên Chúa tự cam kết ràng buộc chính mình trong một công thức đơn phương. Đúng ra đây có thể hiểu là Lời Thề Hứa hơn là Giao Ước. Lời thề hứa này chính là dấu Thiên Chúa chấp nhận sự cam kết này.



by myth

James R. ...

❖ Thiên Chúa hứa ban cho Áp-ram và dòng dõi ông phần đất từ sông Ai-cập đến Sông Cả, tức sông Êu-phơ-rát, đất của những người Kê-ni, Cơ-nát, Cát-môn, Khết, Pơ-rít-di, Ra-pha, E-mô-ri, Ca-na-an, Ghia-ga-si và Giơ-vút.

